




 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1                                                    
ประจําป พ.ศ. 2566 

วันท่ี  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2566 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 

ผูมาประชุม.....12........คน 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เบอรโทรศัพท 

1 นายศานติสุข แขนาง ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ศานติสุข แขนาง 083-8327225 

2 นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี อํานาจ สุวรรณสนธ์ิ 095-6633476 

3 นางลําดวน อินทอง เลขานุการสภาเทศบาลฯ ลําดวน อินทอง 083-3170481 

4 นางรจนา สิงหโต สมาชิกสภาฯ เขต 1 รจนา สิงหโต 082-1268714 

5 นางบัวรัก กุลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต 1 บัวรัก กุลเสนา 092-4610885 

6 นายศุภชัย แกวเสนหา สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศุภชัย แกวเสนหา 083-9952114 

7 นายวิชัย  แดงนา สมาชิกสภาฯ เขต 1 วิชัย  แดงนา 084-9546990 

8 นายสิทธิชัย พรรคพิง สมาชิกสภาฯ เขต 2 สิทธิชัย พรรคพิง 094-0908461 

9 นายดวงจันทร แสนสวาท สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดวงจันทร แสนสวาท 092-5757177 

10 นายวิรัตน สอนประเทศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 วิรัตน สอนประเทศ 080-7450841 

11 นางฉวีวรรณ มะโรงมืด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ฉวีวรรณ มะโรงมืด 083-0850624 

12 นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาฯ เขต 2 เดชชัยยา ประกอบแสง 086-4365125 
 

 

 

 

ผูไมมาประชุม…….-.……คน 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 -  - - 
 
 

 
 

 
 

 

ผูเขารวมประชุม จํานวน......11...... คน 

1 นายฤาชัย สาจันทร นายกเทศมนตรี ฤาชัย สาจันทร 085-7527003 

2 นายสมพร  ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี สมพร  ทุมวรรณ 086-4675411 

3 นายบุญเวิน จําวิเศษ  รองนายกเทศมนตรี บุญเวิน จําวิเศษ 087-2304244 

4 นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี กิตติพิพัฒน  สิมมา 080-5542178 

5 นายอุดม  ศิริทองสุข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อุดม  ศิรทิองสุข 084-2883469 

6 นายธารแสงทอง  อําเคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ธารแสงทอง  อําเคน 081-6706788 

7 นายเดน  วรวะลัย ปลัดเทศบาล เดน  วรวะลัย 080-8279472 

8 นายชาตรี  ไชยเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ชาตรี  ไชยเชษฐ 090-3483297 

9 นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ       ผูอํานวยการกองการศกึษาฯ กัลยา สุวรรณพงศ       088-5505701 

10 นางดรุณี  พยุวงศ ผูอํานวยการกองคลัง ดรุณี  พยุวงศ 088-5505701 

11 นางสาวรัตนากร  ศรีสุวรรณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รัตนากร  ศรีสุวรรณ 086-9446142 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น.  

นางลําดวน  อินทอง  ตรวจนับองคประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีมาครบแลว นางลําดวน  อินทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาดี  ใหสัญญาณเรียกเขาหองประชุมไดกลาวตอนรับ

และกลาวเชิญ นายศานติสุข แขนาง  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี จุดธูปเทียน
หนาโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย  และเร่ิมประชุม  

นายศานติสุข แขนาง สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้เปนการประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566  
ตามหนังสือสภาเทศบาลตําบลนาดี ที่ นภ 71401.ส/ว 45 เรื่อง ขอนัด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2566 นายอําเภอสุวรรณคูหา ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2566  ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2566 
เปนตนไป  กําหนด 15 วัน เพ่ือใหสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้ง
จายรายการใหม พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และใหความ
เห็นชอบการขอกันเงินปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไวเบิกเหลื่อมป และญัตติอื่น ๆ นั้น 

อาศัยความตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕65 ขอ ๒๐, ๒๒, 23  จึงนัดประชุมและเชิญทานเขาประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2566  
ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี ช้ัน 2  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครบองคประชุม ผมขอเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2566 
ขอเร่ิมประชุมครบั 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายศานติสุข แขนาง   - ทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงตอที่ประชุมทราบอีกหรือไม เชิญครบั เชิญทานรองนายก 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศมนตรีตําบลนาดีครับ 

นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม 

นาย อํานาจ สุวรรณสน ธ์ิ  รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเ รียนถามท าน
นายกเทศมนตรีฯ ผานทานประธานสภาฯ เก่ียวกับโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง (ทางเขาวัดโพธ์ิทองและทางบานราษฎรเกษมศรีไปบานโนนงามลานออย)  
บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7 ตามที่ไดสอบถามไปยังผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ เก่ียวกับ
เงินอุดหนุนการไฟฟา ซึ่งเดิมเปนการขยายเขตไฟฟาแรงสูง แตใชงบประมาณสูง 
และไมมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปลี่ยนเปนขยายเขตฟาแรงต่ํา แตการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา ทางการไฟฟาฯ แจงวาสิ้นสุดเขตไฟฟาแรงต่ําแลวไมสามารถขยายไปได
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อีก ซึ่งยังไปไมถึงลานออย จึงไดหารือกับผูบริหารและฝายงบประมาณแลว เพ่ือไมให
งบประมาณตกไปนั้น จึงไดนําโครงการลําดับถัดไปท่ีมาจากการประชาคมมา
พิจารณาวามีงบประมาณคงเหลือจากโครงการดังกลาว มาทําเพ่ิมอีกโครงการ  
ซึ่งเปนความตองการของประชาชนหมูที่ 7 คือโครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ในหมูบานไมทราบวาดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลวหรือวาตองดําเนินการ
อยางไร เพ่ือไมใหงบประมาณของหมูท่ี 7 ตกไปครับ 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั ทานอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเ กียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั กระผม 

นายฤาชัย  สาจันทร  นายกเทศมนตรีตาํบลนาดี เกี่ยวกับเร่ืองกลองวงจรปด หมูที่ 7 
ผมขอใหหัวหนาสํานักปลัดเปนผูชี้แจงครับ 

นายธารแสงทอง  อําเคน เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายธารแสงทอง   
อําเคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงตามที่ทานรองประธานสภา
เทศบาลฯ ไดสอบถามครับ เรื่องกลองวงจรปดของ หมูที่ 7 คือเปนการโอนเพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม ซึ่งเจาหนาที่ไดไปศึกษาแลวการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน
สถานท่ีติดตั้งเซิรฟเวอร และท่ีใชไฟฟา จะไปติดในสถานที่สวนบุคคลไมนาจะได 
ซึ่งตองมีแผนผังและแบบแปลนวงจรระบบไฟฟา และ อิเล็กทรอนิกส ที่แสดงใหเห็น
ถึงตําแหนงที่ตั้งของกลองวงจรปดอยางชัดเจนวามีท่ีใดบาง จําเปนตองมีการประชุม
ประชาคมกับชาวบานกอนวาจะติดตั้ง ณ จุดใดบาง โดยปกติแลวเซิรฟเวอรเราจะ
ไมไดเอามาติดตั้งไวบานของประชาชนทั่วไป อยางนอยตองเปนบานของผูใหญบาน
หรือเปนสถานที่ที่เปนสวนรวมเนื่องจากเซิรฟเวอรเปนท่ีเก็บขอมูลสําคัญ จําเปนตอง
มีการแตงตั้ งบุคลากรอย าง เปนทางการให เปนผูดูแลระบบกลองวงจรปด  
เพ่ือรับผิดชอบ ในการเปดแสดงขอมูลยอนหลังไดครับ เพ่ือไมใหงบประมาณสวนนี้
ของหมูท่ี 7 ตกไปทานนายกเทศมนตรีฯ จําเปนตองขออนุญาตทานประธานสภาฯ
เพื่อเสนอญัตติดวยวาจาครับ เนื่องจากจะสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป   
พ.ศ.2566 แลวครบัขอนําเรียนเบื้องตนครับ 

นายศานติสุข แขนาง  ขอบคณุครับ ผมมีเรื่องท่ีจะแจงตอที่ประชุมทราบเก่ียวกับเร่ืองโครงการกอสราง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ระบบประปาหมูบาน แบบหอถังทรงแชมเปญ พรอมเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 6  

บานคายสวาง ซึ่งเปนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ไดนําหอถังมาลง
เรียบรอยแลวครบั เหลือแตนําหมอแปลงไฟฟามาติดตั้งก็จะเสร็จเรียบรอยครับ ถือวา
เปนเรื่องท่ีดีมากครบั มีทานใดมีเร่ืองแจงตอที่ประชุมทราบอีกหรือไมครบัเชิญครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
ผอ.กองชาง หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายชาตรี  ไชยเชษฐ 

ผูอํานวยการกองชาง  
 



- 4 - 
 

   - ขออนุญาตนําเรียนการดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติปงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2565 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังทรง
แชมเปญ พรอมเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 6 บานคายสวาง ณ ปจจุบันนี้ไดดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ เหลือติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด 15 แอมปจากการไฟฟา ซึ่งการ
ไฟฟ าไดออกมาดํ าเนินการตรวจสอบเพื่ออนุญาตติดตั้ งมิ เตอร ไฟฟ าแล ว 
และจะติดตั้งเมื่อวานนี้ แตเนื่องจากไฟดับ เพราะไดมีการตัดโคนตนไมขางโรงเรียน
บานวิจิตรพัฒนาจึงยังไมไดติดตั้ง ทางการไฟฟาจะนํามิเตอรมาติดตั้งใหภายในวันนี้
ครับ และผูรับจางก็ไดสงมอบงานจางเรียบรอยแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะ
ไดออกไปตรวจพัสดุตอไปครับ 

  - โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 และบอพัก  
คสล.ฯ บานวิจิตรพัฒนา ตอนน้ีผูรับจางก็ไดสงมอบงานแลวตั้งแตเมื่อวาน เหลือแต
คณะกรรมการออกไปตรวจรับพัสดุตอไปครับ ซึ่งมีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวา
ไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว ซึ่งการดําเนินงานของเราก็ดําเนินการไปตามผัง
ตามปริมาณงาน ชางก็ไดรายงานมาวาดําเนินการแลวเสร็จ 100% แลวเหลือเพียง
การตรวจรบังานจางครับ 

  - โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 
  1) โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 และบอพัก 

คสล.ฯ บานเซินนอย หมูท่ี 9 เหลืองานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบอพัก และก็จะได
ดําเนินการสงมอบงานตอไปครับ 

  2) โครงการงานปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน บานศรีสําราญ หมูท่ี 12 
ความคืบหนาของการดาํเนินการขณะนี้ประมาณ 50% แลวครบั 

  - โครงการที่ลงนามในสัญญาแลว และอยูระหวางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1) โครงการปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเซนิราษฎรเกษมศรีวัดโพธ์ิทอง 
  2) โครงการปรับปรุงยกระดับผิวทางคอนกรีต คสล. และเคลือบผิวแอสฟลทติ

กคอนกรีต ซอย 9 หมูที่ 6 
  3) โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย

บานนายแดง พานกุล หมูที่ 11 
  ซึ่งท้ัง 3 โครงการที่กลาวมาไดลงนามในสัญญาไปแลว ซึ่งในคร้ังแรกไดมีการ

ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ และไดรับการประสานจากพัสดุวาโครงการ
ที่ไดขอยื่นญัตติไปนั้นไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ก็จะไดนําเรียนขอถอนญัตติ
ตอไปครับขออนุญาตช้ีแจงเพียงเทานี้ครับขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั มีทานใดมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมทราบอีกหรือไมครบั เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายสมพร  ทุมวรรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสมพร  ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี

ตํ าบลนาดี ขออนุญาตแจงให ท่ีประชุมทราบสําหรับปญหาความเดือดรอน 
ของทานสมาชิกสภาฯ ทานศุภชัย  แกวเสนหา ขออนุญาตเอยนามเร่ืองปญหาฝาราง
ระบายน้ําของหมูที่ 1 หมูท่ี 6 และหมูที่ 11 ขณะน้ีทางกองชางก็ไดทําการประมาณ
การงบประมาณ ปร.4 และ ปร.5 มาแลว แต ณ ปจจุบันนี้ยังหาผู รับจางไมได 
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ซึ่งทานเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ก็กําลังประสานหาผูรับจางอยูครับ ขออนุญาต
แจงใหที่ประชุมทราบครับ 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั มีทานใดมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมทราบอีกหรือไมครบั เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผู เขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายศุภชัย   

แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดี เขต 1 ตามที่ทานรองฯ สมพร ทุมวรรณ 
ขออนุญาตเอยนามครับ แจงวายังหาผูรับจางไมได ผมขออนุญาตชวยหาผูรับจางได
หรอืไมครับ ครับถาทานอนุญาตผมจะชวยเรงหาผูรับจางใหครับ เพ่ือความรวดเร็วใน
การแกปญหาใหกับประชาชนครับ ขอบคุณครับ  

  - ขอเสนอทานคณะผู บริหารเ ก่ียวกับงบประมาณในการดํา เนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอใหพิจารณาเก่ียวกับหอถังประปาหมูบานของ หมูท่ี 6 
ตรงจุดของปูยาซึ่งมีการชํารุดผุกรอนเนื่องจากใชงานมาเปนระยะเวลานานหลาย 10 
ปแลว และตัวฐานเร่ิมเอียงไปทางบานของพี่นองประชาชน ซึ่งเช็คระยะแลว 
หากหอถังลมลงก็จะถึงบานของพี่นองประชาชนแนนอนจึงขอเรียนไปยังทาน
นายกเทศมนตรีฯ ขอใหพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีดวยนะครับในการเปลี่ยนหัวถังใหม 

- เร่ืองบอขยะ เขตที่ 1 ตามที่ไดใหรถ JCB เขาไปเกรดขยะเขาไปบอขยะนั้น
ขณะนี้ขยะไดลนออกมาอีกแลว ซึ่งก็ยังเกิดปญหาเดิม ๆ อีก จึงอยากแนะนําวา 
ใหฝงกลบขยะดีหรือไม ขณะนี้มันลนออกมาซึ่งรถบรรทุกขยะที่ไปเทขยะก็ไมสามารถ
เขาไปเทขางในได เพราะกลัวติดหลม ในชวงแรก ๆ ก็เทที่ขอบถนนแตตอนนี้เทมา
กลางถนนแลว เนื่องจากรถไมสามารถเขาไปได ซึ่งวันนี้ขอใหนํารถ JCB เขาไปดัน
ขยะเขาไปในบอกอนนะครับหรือเขาไปในแนวเขตของบอขยะกอนนะครับเพราะวา
มันลนออกมาถนนมากเกินไป ฝากทานคณะผูบริหารดวยครับ 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั มีทานใดมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมทราบอีกหรือไมครบั เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม 

นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ รองประธานสภาเทศบาลฯ มีเรื่องท่ีจะแจงเพ่ิมเติมตอที่
ประชุมดังนี้ครับ  

1) ขอแจงเก่ียวกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนบานโนนงาม หมูที่ 2 
เร่ือง ปญหาตนไมลมทับสายไฟฟาแรงต่ํา และเสาไฟลมทับบานของประชาชน 1 ราย
คือบานของนางบัวคํา แสงอินทรธร ซึ่งวันนี้ ไดเขียนปญหาความเดือดรอนมาแลวซึ่ง
จะไดนําสงใหผูบริหารไดรับทราบตอไป  

2) เร่ืองปญหาถนนเพ่ือการเกษตรของบานโนนงาม หมูที่ 2 ตามท่ีไดแจงในที่
ประชุมประจําเดือนไปแลวนั้น ในวันน้ีผมก็ไดเขียนปญหาความเดือดรอนเขามาแตวา
ก็จะยังไมไดทําในชวงนี้เนื่องจากฝนตก แตแจงเขามาเบื้องตนกอนเพื่อใหงานที่
เก่ียวของไดรับทราบและวางแผนวาจะดําเนินการอยางไร ขอใหทานไดลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบกอน และรอใหหมดฤดูฝนกอนแลวคอยลงดําเนินการครบั 
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นายศานติสุข แขนาง  ขอบคณุครับ มีทานใดมีเรื่องแจงตอที่ประชุมทราบอีกหรือไมครับ ไมมี เริ่มระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ วาระที่ 2 ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

นายศานติสุข แขนาง  การประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3/2566                       
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล

นาดี (ชั้น 2) เรียนเชิญทานประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นางบัวรัก  กุลเสนา   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางบัวรัก  กุลเสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตามที่ไดมีหนังสือเชิญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3/2566ฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดมาปฏิบัติหนาที่ตรวจรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
จึงไดแจงตอสภาเทศบาลตําบลนาดีใหรับทราบขอบคุณคะ 

นายศานติสุข แขนาง  ลําดับตอไปเรียนเชิญทานเลขานุการสภาฯ อานรายงานการประชุมครบั                       
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นางลําดวน  อินทอง   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางลําดวน  อินทอง 
เลขานุการสภาฯ อานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3/2566 ประจําป พ.ศ.2566 และขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ทุกทานชวยกันตรวจทานไปพรอมกัน วาตองการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพิ่มเติม
หรอืไม เพ่ือใหถูกตองตามที่ไดประชุมกันคะ 

นายศานติสุข แขนาง  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาและทานท่ีเขารวมประชุมทานใดตองการเปลี่ยนแปลง                     
ประธานสภาเทศบาลฯ แกไข หรอืเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
ผอ.กองชาง หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายชาตรี  ไชยเชษฐ 

ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตแกไขถอยคําในรายงานการประชุมในหนาท่ี 10 
ขอความท่ีผมไดชี้แจงในบรรทัดท่ี 2 นับจากดานลางขึ้นมาครับ ขอความเดิม  
“ดวยประมาณการในปท่ีผานมาการที่ต่ํา” ขอแกไข “ดวยประมาณการในปท่ีผาน
มาเปนการประมาณการท่ีต่ํา” เนื่องจากพิมพตกไปครับ 

นายศานติสุข แขนาง  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาและทานท่ีเขารวมประชุมทานใดตองการเปลี่ยนแปลง                     
ประธานสภาเทศบาลฯ แกไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครบัถาไมมีก็ขอมติที่ประชุมครับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไข
เพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคําในรายงานการ
ประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให
แกไขถอยคําในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
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นาดีสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3/2566 วันท่ี 30 สิงหาคม 2566  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) โปรดยกมือขึ้นครบั  

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง มติที่ประชุมเห็นชอบในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาฯ และ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้ งที่  3/2566 ประจําป  พ .ศ.  2566 เมื่ อวันที่  30 สิ งหาคม 2566  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    12  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   0  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องที่เสนอใหม  

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองท่ีเสนอใหม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 3.1 ญัตติที่ 29/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ

ใหมและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหน้ีผูกพัน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  (กองคลัง) เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดีครบั 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเ กียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั  

  ญัตติท่ี 29/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหมและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหน้ีผูกพัน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  (กองคลัง)  

ขาพเจา  นายฤาชัย  สาจันทร  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจายรายการใหม  หมวดคา
ครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ดวยกองคลัง  มีความประสงคที่จะขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหมและขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2566  หมวดคาครุภัณฑ  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑ
สํานักงาน สําหรับใชในการปฏิบัติงานในสวนของงานพัสดุและจัดเก็บรายได อีกเพื่อ
ประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจหนาที่และการบริหารจัดการของ กองคลัง โดยมี
รายละเอียดการโอนฯ ดังนี้   

โอนต้ังจายรายการใหม 
1. กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานประมวลผล ราคาและรายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หนา 6 จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ  
24,000 บาท   เปนเงิน  48,000  บาท 
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2. กองคลัง  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการ เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ราคาและรายละเอียดตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566 หนา 19 จํานวน  2  เคร่ือง ๆ ละ  8,000  บาท   เปนเงนิ  16,000  บาท 

3. กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA ราคาและ
รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 หนา 23 จํานวน  1  เครื่องๆละ 11,000  บาท  เปนเงิน  
11,000  บาท  

รวมโอนต้ังจายเปนรายการใหม  3  รายการ  จํานวนเงิน   75,000.- 
บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 

โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  
จากแผนงานตาง ๆ ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภท

เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  เปนเงิน  75,000 บาท (ขอแกไข
จํานวนเงินเน่ืองจากพิมพผิดครับเดิม 640,721 บาท) 

ขอระเบียบ/กฎหมาย 
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2541  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) หมวด 4  
ขอ 27  การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวด  คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ที่ทําใหลักษณะคุณภาพ ปริมาณเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในสํานักงานและขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566    
เปนเงิน  75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ดังรายละเอียดขางตนตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ครับ เชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ไมมีก็จะขอมติท่ีประชมุ ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 
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นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 29/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
(กองคลัง) มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (กองคลงั) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายศานติสุข แขนาง 3.2 ญัตติท่ี 30/2566 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณยีังไมได  
ประธานสภาเทศบาลฯ กอหนี้ผูกพัน (กองชาง) เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเ กียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั  
  ญัตติที่ 30/2566 เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมได

กอหนี้ผูกพัน (กองชาง)  

ขาพเจา นายฤาชัย  สาจันทร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ 
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน เดิมเสนอญัตติขอกันเงินไว 6 รายการ แตไดรับแจงจากพัสดุวา
จัดหาพัสดุไดแลว และดําเนินการจัดซื้อรายการที่ 1 และรายการที่ 2.1 – 2.3 
เรียบรอยแลวจึงขอยกเลิกรายการดังกลาวในญัตติน้ี คงเหลือรายการที่ขออนุมัติกัน
เงนิงบประมาณดังนี้ 

หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี เพ่ือกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา คาครุภัณฑ ดังนี้  
1.ครุภัณฑโรงงาน  
1.1 สวานไฟฟา แบบบล็อกกระแทกไรสาย กําลังไฟฟา 18V ขนาด ½ นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,500 บาท 
1.2 แบตเตอรี่ กําลังไฟฟา 18V ความจุ 8.0 Ah จํานวน 1 กอน ๆ ละ 

4,300 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดรอยบาทถวน) ซึ่งจะ

ลดลงจากเดิมจาก 154,600 บาท 
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เหตุผล  
เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน อาจดําเนินการไม

แลวเสรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙  

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี กันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายการดังกลาว กรณียัง
มิ ไดกอหนี้ผูกพัน  ขอได โปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ ทานนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตเรียนถามเก่ียวกับครุภัณฑที่ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กันเงินงบประมาณ รายการสวานไฟฟา แบบบล็อกกระแทกไรสาย และแบตเตอรี่ 

เราไมสามารถจัดซื้อไดเลยหรือครับ ทําไมถึงตองไดกันเงินเพราะเปนครุภัณฑนาจะ
หาไดงายครับ เชิญครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ขออนุญาต 
ผอ.กองชาง ชี้แจงครับเน่ืองจากวาเปนครุภัณฑรายการดังกลาวอยูนอกมาตรฐานครุภัณฑ 

การสืบหา อยูระหวางการดําเนินการสืบหาราคาและครุภัณฑที่ตรงตามคุณลักษณะที่
กําหนดไวเนื่องจากวาในทองตลาดสวานไฟฟา บล็อกกระแทกไรสาย ความจุ 8.0 Ah 
ไมมี โดยปกติแลวมีความจุที่ 3-6 Ah ซึ่งเปนสวานไฟฟาที่ตองซื้อแยก ซึ่งมีปญหา
เร่ืองการประกอบ ถาใชแบตเตอร่ีรุน 8.0 Ah ก็ไมสามารถใชสวานที่แบตเตอรี่ติดมา
กับตัวเครื่องความจุ 6.0 Ah ได จึงติดปญหาเรื่องการหาสินคาอยูครับ ก็อยูระหวาง
การดําเนินการสืบหาราคาและผูจําหนายสินคาครับ ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ยังหาไมได ยังไม
มีสินคาท่ีตรงตามคุณลักษณะที่เรากําหนดไวครับมีแตที่ต่ํากวา ขออนุญาตนําเรียน
เบ้ืองตน 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทาน ผอ.กองชาง มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 30/2566 เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้

ผูกพัน (กองชาง) กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 
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มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมได
กอหนี้ผูกพัน (กองชาง) ดังน้ี 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายศานติสุข แขนาง 3.3 ญัตติท่ี 31/2566 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณยีังไมได  
ประธานสภาเทศบาลฯ กอหนี้ผูกพัน (กองชาง) รายการโครงการ 3 โครงการเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล

นาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผู บ ริหาร  หัวหน าส วนราชการ  และผู เข า ร วมประชุ มทุ กท า นค รั บ  

ขาพเจานายฤาชัย  สาจันทร  นายกเทศมนตรีฯ ขอถอนญัตติที่  31/2566  
เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง) 
เนื่องจากโครงการทั้ง 3 โครงการที่ไดเสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณไว ไดลงนาม
ในสัญญาจางกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลวครับ ตามท่ีทาน ผอ.กองชาง ไดแจงตอที่
ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 1 ไปนั้น จึงขอถอนญัตติดังกลาวตามระเบียบฯ  
ขอ 55 การถอนญัตติที่ไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากที่
ประชุมสภาทองถ่ินกอนครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญทานอํานาจ สุวรรณสนธ์ิครับ  

นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม 

นายอํ านาจ สุ วรรณสนธิ์  รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรี ยนถามท าน
นายกเทศมนตรีฯ ผานทานประธานสภาฯ เกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณครับ 
เพราะเห็นเสนอญัตติกันเงินเขามา และขอถอนญัตติ ผมมีขอสงสัยเก่ียวกับโครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจร คสล.  
ถนนสายบานแมเล็ก – บานแมรําบานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7 เนื่องจากไดสอบถาม
กับทาน ผอ.กองชาง ไดรับแจงวากันเงินไวแลว ผมเขาใจวาจะเสนอมาพรอมญัตตินี้
จึงไดเรยีนถามครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ตามที่ทาน 

นายกเทศมนตรีฯ รองประธานสภาฯ ไดสอบถามขออนุญาตทําความเขาใจเรื่องการกันเงินงบประมาณ 
ที่ยังไมไดกอนี้ผูกพัน เปนอํานาจของทางสภาเทศบาลเพ่ืออนุมัติกันเงิน แตโครงการที่
ไดกอหนี้ผูกพันแลวจะเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีฯ ในการกันเงินงบประมาณไว
ครับ ซึ่งโครงการที่ทานสอบถามไดลงนามในสัญญากอหนี้ผูกพันแลว ผมไดกันเงิน
งบประมาณไวเรยีบรอยแลวครบั ขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ ขออธิบายเพ่ิมเติมครบัซึ่งในกรณีนี้ท่ีไดมีการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เสนอญัตติเพ่ือขอกันเงินงบประมาณ เปนความหวงใยประชาชนของผูบริหาร  

ซึ่งกอนที่จะเสนอญัตติเปดประชุมสมัยวิสามัญ เกรงวาจะดําเนินการไมทันในหวงสิ้น
ปงบประมาณ ภายใน 30 กันยายนนี้ จึงไดกันเงินโครงการดังกลาวในญัตติไว 
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เพ่ือไมใหประชาชนเสียประโยชนจากโครงการดังกลาว ซึ่งในหวงการจัดหาผูรับจาง 
ขณะนี้ไดผูรับจางแลวก็เลยขอถอนญัตติดังกลาวครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการ
สภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา  
ประธานสภาเทศบาลฯ ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2565 ขอ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแกไขขอความใน
ญัตติรางขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติการขอถอนชื่อ
จากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ไดเวนแต
ญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถ่ิน
หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ นายกเทศมนตรีฯ ผูเสนอญัตติ ขอถอนญัตติที่ 31/2566 
เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง) 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบยินยอมใหถอนญัตติดังกลาว กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตํ าบลนาดีมีมติ เ ห็นชอบยินยอมใหถอนญัตติที่  31/2566  
เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณยีังไมไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง  
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายศานติสุข แขนาง 3.4 ญัตติท่ี 32/2566 เรื่อง ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง) เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเ กียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั  
  ญัตติที่ 32/2566 เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง)  

ขาพเจา นายฤาชัย สาจันทร ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขออนุ มัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
มีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

  หลักการและเหตุผล 
ดวย กองชาง มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  เนื่องจากไดดําเนินการโดยใชงบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ 



- 13 - 
 

พรอมเจาะบอบาดาล บานเซิน หมูที่ 3 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลําภู จึงมีความประสงค ท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 
เนื่องจากชาวบานมีความประสงคตองการยายจากสถานที่เดิมมายังบริเวณหนา 
ศพด.บานเซิน เพ่ือใหสะดวกตอการบริหารจัดการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายนี้ 

ขอความเดิม ขอความใหม 
- ปริมาณงาน กอสรางหอถังแชมเปญความจุน้ําไมนอย
กวา 20.00 ลูกบาทเมตร ขุดเจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6"  ใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม
นอยกวา 60.00 เมตร หรือปริมาณน้ําบาดาลไมนอย
กวา 5 ลบ.ม/ชม. พรอมติดตั้ ง เครื่ องสูบน้ํา ไฟฟา  
ชนิดจุมน้ํา ขนาด 1.5 แรงมา ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
แบบแปลน และรายการประมาณราคาของเทศบาล
ตําบลนาดีกําหนด) ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม   
- เป น ไปตามแผนพัฒนาท อง ถ่ิน  (2566-2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 หนา 6  
ลําดับที่ 4 และที่ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง) 

- ปริมาณงาน กอสรางหอถังแชมเปญความจุนํ้าไมนอย
กวา 20.00 ลูกบาทเมตร ขุดเจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6"  ใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ความลึก
ไมนอยกวา 60.00 เมตร หรือปริมาณน้ําบาดาลไม
นอยกวา 5 ลบ.ม/ชม. พรอมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา 
ชนิดจุมน้ํา ขนาด 1.5 แรงมา ฯลฯ สถานที่กอสราง
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเซิน (รายละเอียดตาม
แบบแปลน และรายการประมาณราคาของเทศบาล
ตําบลนาดีกําหนด) ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 
ปาย 
- เปนไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพ่ิมเติม   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (2566-2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 หนา 6  
ลําดับที่ 4 และที่ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง) 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย  
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 29 การแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
  เห็นควรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรายการดังกลาวขางตน จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 32/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2566 (กองชาง)  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ 
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นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดี มีมติ เห็นชอบอนุมัติขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง)  ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นางลําดวน  อินทอง  เรียน ทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉัน  
เลขานุการสภาฯ นางลําดวน  อินทอง เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตพักการประชุมสภาชั่วคราวคะ 
 ผูรับรอง  
 1. นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. นายดวงจันทร  แสนสวาท สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครับ ขณะนี้เวลา 11.00 น. อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาเทศบาลฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2565 ขอ 30 ขอพักการประชุมสภาชั่วคราว 10 นาทีครับ แลวกลับมาประชุม
ตอในเวลา 11.10 น.  

พักการประชุมสภาชั่วคราว เวลา 11.00 น. 

เร่ิมประชุมตอ เวลา 11.10 น. 

นายศานติสุข แขนาง 3.6 ญัตติท่ี 33/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ใหม  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล)  เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดี
ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเ กียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั  
  ญัตติท่ี 33/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ

ใหม  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล)  

ขาพเจา นายฤาชัย  สาจันทร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 
ดวย สํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคท่ีจะขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 จํานวน 2 รายการ ตามระเบียบกระทรวงหมาด
ไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ขอ 27  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณยีังไมไดกอหนี้ผูกพัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
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และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ในการบริการประชาชน รายละเอียดการโอนฯ 
ดังนี้   

- โอนตัง้จายรายการใหม 
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 32,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 
2566 

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอี้สํานักงาน  (ขนาด  กวาง 50x ลึก 48x สูง 90 
ซม.) พนักพิงข้ึนรูปฟองนํ้า หุมหนังเทียม  สามารถหมุนรอบตัว สามารถปรับระดับ
ความสูงของเกาอี้ได ขาเกาอี้แบบสแตนเลส 5 แฉก จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 
บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

โดยขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจาย
รายการใหม  จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงินจํานวน 38,000 บาท     

- โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝาย

ประจํา) เงินประจําตําแหนง จํานวน 38,000 บาท  
โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 

1 รายการ เปนเงิน 38,000 บาท 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลตําบลนาดีไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม  (สํานักปลัดเทศบาล) ตามรายการขางตน งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แลว หากสภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งจาย
เปนรายใหมแลว ซึ่งยังไมไดกอหนี้ผูกพัน อาจดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก 

ระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙ วรรคแรก  
“ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
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แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี กันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายการดังกลาว กรณียัง
มิ ไดก อหนี้ผูก พันขอได โปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ  

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 33/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัดเทศบาล) สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม  และขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(สํานักปลัดเทศบาล) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายศานติสุข แขนาง 3.4 ญัตติท่ี 34/2566 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผูกพัน (สํานักปลัดเทศบาล) เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดีครบั 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี และผู เขารวมประชุมทุกทานครับ ญัตติที่  34/2566 เรื่อง ขออนุมัติ กันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน (สํานักปลัดเทศบาล)  

ขาพเจา นายฤาชัย  สาจันทร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ 

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน 

หลักการ   

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี เพ่ือกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้  
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาดี  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 52,500 บาท 

ประกอบดวย   

1.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง

ภายในสํานักงาน จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 24,000 บาท 

(คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

1.2 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 

ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

1.3 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

(คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566) 

1.4 อุปกรณจัด เก็บขอมูล 3TB จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท  

(เปนรายการท่ีตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)                                   ฯลฯ 

เหตุผล  

ตามที่ เทศบาลตําบลนาดีไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล) ในการประชุม

สภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 

นั้น ตั้งจายรายการใหมตามรายการขางตน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เนื่องจากหากสภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งจายเปนราย

ใหมแลว ซึ่งยังไมไดกอหนี้ผูกพัน อาจดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙  

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี กันเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายการดังกลาว กรณียัง

มิ ไดก อหนี้ผูก พันขอได โปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี   

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 
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นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 34/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ กั น เ งิ น งบประมาณรายจ า ย  กรณี ยั ง ไม ไ ด ก อหนี้ ผู ก พัน  

(สํานักปลัดเทศบาล) สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรณุายกมือข้ึนครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติอนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้

ผูกพัน (สํานักปลัดเทศบาล) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเสนอญัตติดวยวาจา 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณแลว เพ่ือไมใหงบประมาณตกไป และไมใหประชาชน

เสียโอกาสในการเขาถึงการบริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ขอ 38  

วรรคหา (3) ขอปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน , (6) ญัตติที่ประธานที่

ประชุมเห็นควรอนุญาต 

   - ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการ

ใหม  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล) รายการ ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด พรอมคาติดตั้ งและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท 

ขอประธานสภาพิจารณาอนุญาตบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ ผมพิจารณาแลววาเปนเร่ืองดวน เน่ืองจาก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใกลสิ้นปงบประมาณแลวเพื่อไมใหงบประมาณตกไป และประชาชนไมเสียโอกาสใน

การเขาถึงการบริการ ผมอนุญาตบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองที่เสนอใหม ขอ 3.6 ญัตติที่ 35 /2566 เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงนิงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนมุตัิกันเงินงบประมาณรายจาย 
กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตตคิรับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ญัตติท่ี 35/2566 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 

กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล)  
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ขาพเจา นายฤาชัย  สาจันทร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 

ดวย สํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคท่ีจะขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 จํานวน 2 รายการ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4  

ขอ 27  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณยีังไมไดกอหนี้ผูกพัน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ในการบริการประชาชน รายละเอียดการโอนฯ 

ดังนี้   

- โอนตั้งจายรายการใหม 

1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ ติดตั้ง

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมคาติดตั้งและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

36,000 บาท ประกอบดวย   

1.1 กลองวงจรปด IP 2 ลานพิกเซล รุน DS-2CD1023G0E-1 ความละเอียด 

1920 x 1080@30fps ฯลฯ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท รวมเปนเงนิ 22,800 

บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

1.2 เครื่องบันทึก NVR 4 ชอง DS-7104NI-Q1/4P/M ฯลฯ จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 13,200 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

โดยขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจาย

รายการใหม  จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงินจํานวน 36,000 บาท     

- โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟา (เสนบานราษฎรเกษมศรี – บานโนนอุดม)  

บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู) เปนเงิน 36,000 บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 

1 รายการ เปนเงิน 36,000 บาท 
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เหตุผล 

ตามที่ เทศบาลตําบลนาดีไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล) ตามรายการขางตน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 แลว หากสภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งจายเปนรายใหม

แลว ซึ่ งยั ง ไม ไดกอหนี้ผูกพัน อาจดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก 

ระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙ วรรคแรก  

“ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ

อนุมัติกันเงนิตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลนาดี กันเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายการดังกลาว กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน 

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญครับ ไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 35/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัดเทศบาล) สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรณุายกมือข้ึนครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 
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มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  

และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 (สํานักปลัดเทศบาล) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ทานใดมีเร่ืองท่ีจะสอบถามหรือแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ เชิญทานศุภชัย  แกวเสนหาครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา 
 เทศบาลตําบลนาดี เขต 1 ขอฝากทาน ผอ.กองชางชวยดําเนินการดังนี้ครับ 

  1) ชวยกําชับเจาหนาที่ที่ออกไปดําเนินการซอมไฟฟาสองสวาง เนื่องจากมี
ปญหาไมทราบวาจุดใดดําเนินการไปแลว เวลาไปซอมที่จุดใดแลวขอความรวมมือให
ถายรูปและแจงสถานที่ท่ีไปดําเนินการแลว เพ่ือจะไดตรวจสอบวาที่แจงเขามานั้นได
เขาไปดําเนินการ ณ จุดใดบาง เพื่อไมใหตกหลน และจะไดชี้แจงใหชาวบานใหทราบ
ดวยวาไดดําเนินการซอมแลวหรือยังในจุดที่ไดแจงเขามา 
  2) เนื่องจากไดรับแจงจากชาวบาน หมูที่ 8 บานคายสวางพัฒนา พบตน
กามปู เปนรอยฉีกก่ิงไมเกรงวาถามันหักลงมาชาวบานที่สัญจรผานอาจจะไดรับ
อันตรายไดครับ เพราะก่ิงไมมีขนาดใหญ ซึ่งผมไดสงหนังสือแจงปญหาความ
เดือดรอนใหกับเจาหนาที่แลวครบั 
  3) เรื่องปญหาฝารางระบายน้ําของหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 11 ตามที่
ทานรองนายกเทศมนตรีฯ ไดแจงในระเบียบวาระที่ 1 นั้น ผมจะชวยประสานหาผู
รับจางใหอีกทางครบั เพื่อความรวดเร็วในการแกปญหาใหกับประชาชนครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือแจงใหที่ประชุมทราบหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานเดชชัยยา  ประกอบแสง ครับ 

นายเดชชัยยา  ประกอบแสง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายเดชชัยยา  ประกอบแสง  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลนาดี เขต 2 ขอแจงเกี่ยวกับโครงการกอสรางงานปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมูบาน บานศรีสําราญ หมูที่ 12 เนื่องจากไดรับแจงจากผูใหญบานหมูที่ 
12 พบวาปริมาณงานที่ดําเนินงานอยูขณะนี้ ไมตรงแบบรูปรายการงานกอสรางที่
กําหนดดังนี ้

1. ปรมิาณงานของคอนกรีตที่เทพ้ืนเกินมา 22 ตารางเมตร  
2. หลังคาที่รื้อถอนออกไป และทําการเปลี่ยนใหมไมครอบคลุมพื้นที่จากพื้นที่

เดิม ไมทราบวาทานผูบริหาร และทาน ผอ.กองชางไดรบัการแจงหรือยังครับเรื่องนี้ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขออนุญาตใหทาน ผอ.กองชาง 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี เปนผูชี้แจงครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง ขออนุญาตชี้แจงครับในเบ้ืองตนไดรับแจงจากชางผูควบคุมงานแลววามีปริมาณงาน 

ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดแจง ซึ่งไดคยุกันแลววาชวงน้ีอยูในชวงการบริหาร
สัญญาเปนหนาท่ีของกรรมการตรวจรับพัสดุ และชางควบคุมคุมงาน และไดมีการ
ปรบัลดปริมาณงานและแกไขสัญญา ซึ่งอยูในกระบวนการการบริหารสัญญาสามารถ
แกไขไดอยู ในสวนงานที่เพ่ิมและสวนงานที่ขาด ตอนนี้ทางชางก็ไดดําเนินการบันทึก
ขอแกไข ไปยังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว ขออนุญาตนําเรียนเบื้องตนเพียง
เทานี้ครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัขอสอบถามเพิ่มเติมเปนการแกไขสัญญา แกไขใหตรงกับปริมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ งานจริงหรือวาอยางไรครับ เชิญทาน ผอ.กองชางครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาต 
กองชาง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากวาปริมาณงานหนางานตามจริงแลวกองชางไดออกไป

สํารวจวัดพื้นท่ีในครั้งแรกท่ีออกแบบนั้น ไมไดวัดสวนของหลังคาดานหลังตรงหลังคา
หองน้ําและหองเก็บของ พอไปลงงานกอสรางหนางานจริง และทําสัญญาเสร็จแลว
ทางผูใหญบานมีความตองการที่จะเปลี่ยนรื้อหลังคาทั้งหมดซึ่งปริมาณงานสวนของ
หลงัคาก็เกินไปจากแบบรูปรายการงานกอสรางที่กําหนดเอาไว  

   - ปริมาณคอนกรีตท่ีเกินไปนั้นเขาใจวาตอนที่ออกแบบ มีการสื่อสาร
คลาดเคลื่อนระหวางชางผูควบคมุงานและผูนําชุมชนอาจเกิดการเขาใจผิด คอนกรีต
ที่เกินนั้นมีพื้นที่ในการดําเนินการสามารถเทรอบอาคาร ขึ้นอยูกับชางผูควบคุมงาน
และผูตรวจรับพัสดุในการบริหารสัญญา ซึ่งอยูในบริเวณที่กอสรางที่สามารถ
ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และ
ตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด โดยเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 176 และ 178 ผูคุมงาน และเปน
อํานาจของ ทานนายกเทศมนตรีฯ ในการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเตมิ หรือตัด
ทอนงานจางไดครับ เนื่องจากวามีการลงนามในสัญญาไปแลวและมีขอผูกมัดใน
สัญญาครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานผอ.กองชาง มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานปลัดเทศบาลครับ 

นายเดน  วรวะลัย เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวม 
ปลัดเทศบาลฯ ประชุมทุกทานครับ ผมนายเดน  วรวะลัย ปลัดเทศบาล ขออนุญาตเพ่ิมเติม ในเร่ือง

ของโครงการกอสรางตาง ๆ โดยสวนมากแลวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะยึด
ตามปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่ไดทําสัญญากันไว แตบางคร้ังแลวผูนําชุมชน
และสมาชิกสภาฯ อาจอยากใหเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวตามแบบ ซึ่งตอน
ที่ออกสํารวจเพ่ือออกแบบอาจไมไดมาดูรวมกันนะ ซึ่งการแกไขสัญญาตองทําความ
เขาใจกับทั้งสองฝายระหวางผูจางกับผูรับจางตองไดมาแกรวมกันเพราะวาสัญญา 
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ทําไวแลวเม่ือฝายใดฝายหนึ่งไมตกลงก็ไมสามารถแกไขสัญญาไดตองไดรับการตกลง
กันท้ังสองฝายในการเปลี่ยนแปลงและคณะกรรมการก็พยายามตรวจรับโดยทําตาม
ระเบียบฯ ทุกอยาง ถามีขอผิดพลาดที่ขัดตอระเบียบฯ คณะกรรมการก็ไมสามารถ
ตรวจรับงานจางไดซึ่งคณะกรรมการตองตรวจใหครบทุกรายการแบบรูปรายการครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานปลัดเทศบาล มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี เกี่ยวกับงบประมาณที่สําหรับจัดทําโครงการในบางคร้ังที่ไปกําหนดแบบรูปรายการ
เน่ืองจากวาหากมีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาที่ไดลงนามไปแลว ตัวผมเองก็ไมอยากให
เปลี่ยนแปลงเพราะวาการกําหนดแบบรูปรายการที่จะกอสรางพอดีกับงบประมาณ
แลว ซึ่งถากําหนดรูปแบบตามงบประมาณ และมาพบเห็นปญหาและมีความตองการ
แกแบบ แกสัญญาใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายก็ตองทํา ถางบประมาณที่ตั้งไวยัง
ไมสามารถแกไดก็ขอใหเปนงบประมาณในปถัดไปในการกอสรางเพ่ิมเติม ขออนุญาต
หารือในเร่ืองนี้ครับในปงบประมาณถัดไปการท่ีจะกอสรางทุกครั้งตองสํารวจพื้นท่ีให
ชัดเจนเพ่ือที่จะไมตองแกไขใหมเนื่องจากจะเกิดความลาชาในการกอสรางครบั 

  - เรื่องไฟฟาสองสวาง เนื่องจากในชวงนี้มีฝนตกชุกและไมสามารถออก
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในทันที รอฝนซาแลวจะใหรีบดําเนินงานออกไปแกไข
ปญหาใหเร็วท่ีสุดโดยในเขตที่ 1 ไดมอบหมายใหรองสมพรเปนคนประสานงาน 
ทานสมาชิกสภาฯ สามารถประสานไดเลยครับ เพ่ือจะไดเร็วขึ้นและแจงวามีจุดไหน
บางและจะไดนําหนังสือออกไปใหชาวบานเขียนปญหาความเดือดรอนในวันที่ออกไป
ซอมใหพรอมเลยครบัเพ่ือจะไดแกไขปญหาไดเร็วข้ึน 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามทานผอ.กองชางเก่ียวกับโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 และบอพักคสล.ฯ บานวิจิตรพัฒนา 

หมูท่ี 5 ซึ่งชาวบานฝากถามมาวาวางทอเพียงเทานั้นหรือครบั 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3  

และบอพัก คสล.ฯ บานวิจิตรพัฒนา หมูที่ 5 ปริมาณงานตามที่ชางไดไปควบคุมงาน
ตามที่เราตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขณะนี้ผูรับ
จางไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาตามแบบรูปรายการ ซึ่งระยะทางก็ไดตามที่
ทานทราบมา ซึ่งถาจะใหงานดําเนินการตอเนื่องไปอีก เห็นควรพิจารณาใน
ปงบประมาณถัดไปครับ หรือวาในงบอ่ืน ๆ เขามากอสรางขยายปริมาณงานออกไป
อีกครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานผอ.กองชาง การกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายการที่ตราไวใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบัญญัตินะครับ ฝากทานสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในพื้นท่ีชวยอธิบายใหชาวบานเขาใจ

ดวยนะครับวาเราไดดําเนินการกอสรางตามงบประมาณที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติครับ 
มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานวิชัย  แดงนาครับ  
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นายวิชัย  แดงนา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมทุกทานครับ กระผมนายวิชัย  แดงนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ขอสอบถามเร่ืองปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับน้ําประปาของหมูบาน ตามท่ีเคย
ประชาชาคมประชุมกับประชาชนหมูท่ี 8 วาจะทําถังสํารองใหใชน้ํากอน และได
ประสานกับทางกองชางไดรับแจงวายังไมทราบวาจะเอางบประมาณมาจากสวนใดจึง
อยากหารือวาจะทําอยางไรถึงจะไดกอสราง เพ่ือจะไดมีหอถังสํารองน้ําของ หมูที่ 8 
และหนังสือปญหาความเดือดรอนผมก็ไดย่ืนเขามาแลวอยากทราบวาจะดําเนินการ
อยางไรเพื่อท่ีจะไดใชน้ําตอไปครับ 

- ในวันที่เราเดินทางไปโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
(OD) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 และไดเดินทางโดยรถบัส ไดเกิดเหตุถอยเขา
มากลับรถ และชนกันที่บริเวณทางเขาสํานักงานเน่ืองจากสายไฟฟาเราอยูต่ําจึงเขา
มาในบริเวณลานหนาสํานักงานไดลําบากเปนไปไดอยากใหยกสายไฟฟาขึ้นอีกนิดนึง
ครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ตามที่ไดไปรวมประชุมทําความเขาใจกับชาวบาน หมูที่ 8 คณะผูบรหิาร  
ประธานสภาเทศบาลฯ ไดหาทางออกรวมกันกับชาวบานวาจะหาอุปกรณไปสํารองน้ําใหขึ้นมายังบอที่ใชงาน

อยูปจจุบัน หมูที่ 8 ซึ่งไมทราบวาเรื่องนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลวขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีฯ ชวยชี้แจงดวยครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมไดทราบเร่ืองแลวและก็ไดมาดู 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี งบประมาณแลววางบไหนที่จะสามารถใชได โดยเฉพาะเรื่องงบกลางตามท่ีไปหารือ
กับเจาหนาท่ีงบประมาณ เงินสํารองจายในงบกลาง เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ-
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและยับย้ังกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด 
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน
สวนรวมไดการใชเงินสํารองจายเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งหารือกับหลาย
ฝายดูแลวในงบกลางไมสามารถจะใชไดตองใชงบประมาณในสวนอ่ืนซึ่งตองดูระเบียบ
อีกคร้ังนะครับ และไดหารือเบื้องตนกับพัสดุ วาเราไมไดกันงบประมาณไวและไมได
กอหนี้ผูกพันซึ่งมีขอติดขัดตองขอเอาเปนงบประมาณในปถัดไปครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัทานนายกเทศมนตรีฯ ตองขอฝากนะครับเนื่องจากเปนความจําเปน  
ประธานสภาเทศบาลฯ เรงดวน งบประมาณท่ีตกไปเปนงบประมาณของ ปงบประมาณ พ.ศ.2566  

ที่กันเงินงบประมาณไวเพ่ือที่จะมากอสรางในปงบประมาณ พ.ศ.2566 แตผูรับจาง
ทิ้งงานจึงไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ซึ่งชาวบานเสียโอกาสมา 2 ปแลว ซึ่งเรา
จะทําใหมก็ติดปญหาเร่ืองสถานที่ที่ไมเปนที่สาธารณะแตถาเราจะแกไขปญหาความ
เดือดรอนของชาวบานดวนเฉพาะกิจข้ึนมาก็จะสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ชาวบานได เพราะชวงนี้เปนฤดูฝนยังไมไดรับความเดือดรอนมากเทาไหร แตถาเปน
ในชวงฤดูรอน ฤดูแลงจะเปนปญหาครับ ชวงทายของหมูบานก็จะไมมีน้ําใชครับ 
ขอบคุณครับ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานรองนายกเทศมนตรีฯ
ครับ 

นายสมพร  ทุมวรรณ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขาพเจา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  นายสมพร  ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขออนุญาตแจงใหที่ประชุม

ทราบรวมกันในชวงท่ีผานมาขออนุญาตเอยนามครับ ทานวิชัย แดงนา ไดทําหนังสือ
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แจงปญหาความเดือดรอนเขามาเก่ียวกับ เรื่อง ถนนภูหนองแสง ซึ่งอยูในเขตพื้นที่
ของทานซึ่งหลังจากที่ทานแจงปญหาความเดือดรอนเขามาแลวนั้น ทานไดดําเนินการ
ลงพ้ืนท่ีออกไปสํารวจและนําทอไปลงแตก็ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากชวงที่ดําเนินการ
ไปแลวผานมาสองถึงสามวัน ไดรับแจงจากเจาของพ้ืนที่ใกลเคียงที่ไปดําเนินการไดรับ
ผลกระทบจากกรณีรถรถกระเชาของเทศบาลไปติดหลม และรถ JCB ไปชวยดึงแต
ติดหลมไปดวยกันซึ่งอยูนอกเขตพ้ืนที่ที่เราดําเนินการประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทําให
ปาออยของชาวบานเสียหาย ซึ่งเปนออยท่ีเพ่ิงปลูกใหม ในตอนแรกผมไมทราบวา
เปนรถของเราซึ่งถาเกิดเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นผมขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ในเขต
พื้นที่ดวยนะครับ รบกวนแจงเจาของไรหรือเจาของที่ดวยนะครับเนื่องจากเกิดความ
เสียหายเกิดขึ้น ระหวางการแกปญหาของเราตองขอฝากดวยนะครับซึ่งเปนไรของ
นายสมพงษ สายเพชร 

  - เร่ืองเก่ียวกับการรองทุกขซึ่งในชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมาอยูในชวงฤดูฝน
ถนนที่ใชสัญจรมีความลําบากในการสัญจร ขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ทําความเขาใจ
กับประชาชนดวยนะครับในชวงเดือนนี้ก็คงยังดําเนนิการไมไดตองรอใหเขาสูหนาแลง
กอนครับ หากวาถนนเสนใดสัญจรไปไมไดจริง ๆ ขอใหหนังสือแจงปญหาความ
เดือดรอนเขามาครับ เพ่ือจะไดแกปญหาในเบื้องตนใหกอน 

  - ปญหาการประชาคมการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในแตละปเก่ียวกับ
เร่ืองขยายเขตไฟฟา ซึ่งในหลายปที่ผานมามีหลายหมูบานเสนอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ไปตามซอย ซึ่งบางคร้ังก็ไมทราบวาเปนถนนสวนบุคคล และทางกองชางก็ไดออกไป
ประมาณการงบประมาณ และตั้งเปนรายการคาใชจายตามเทศบัญญัติแตพอทางการ
ไฟฟาออกไปสํารวจพบวาเปนถนนสวนบุคคลจึงไมสามารถขยายเขตไฟฟาแรงต่ําไป
ในถนนของสวนบุคคลได ซึ่งชาวบานบางทานก็ไมเขาใจ ตําหนวิายายออกจากพื้นท่ีที่
ไดเสนอในวันประชาคม ขอใหทําความเขาใจกับชาวบานดวยนะครับ ถาจะขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําตองเปนถนนสาธารณะครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัทานรองนายกเทศมนตรีฯ สําหรับการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจําเปนตอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาตั้งแตตอนเร่ิมออกไปประชาคม และขอความรวมมือแจงเจาหนาที่ผูท่ีมีสวน

เก่ียวของเร่ืองรายละเอียด เรื่องพื้นที่กอนที่ชางจะลงประมาณการตองตรวจสอบอีก
ครั้ง และทางฝายสมาชิกสภาก็จะชวยประชาสัมพันธอีกทางเพ่ือทําความเขาใจกับ
ประชาชนครับ ซึ่งในบางพื้นที่สมาชิกไมไดลงและไมไดคุนชินซึ่งเราตองสอบถาม
ชาวบานดวยในวันที่ประชาคมตามที่ชาวบานเสนอเขามาวาท่ีเสนอเขามานั้นเปนที่
สาธารณะหรือท่ีสวนบุคคลหรือไมครับ  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
เชิญทานฉวีวรรณ มะโรงมืด ครับ 

นางฉวีวรรณ  มะโรงมืด เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางฉวีวรรณ  มะโรงมืด

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเรียนถามผูท่ีมีสวนเก่ียวของผานทานประธานสภา
เก่ียวกับเรื่องทอระบายน้ําที่จะนําไปลงขางบานพอผดุง บานแสงอรุณ หมูที่ 13 
ไมทราบวาจะไดไปดําเนินการหรือไมคะ ถาไปดําเนินการแลวตองขอขอบคุณคะ  
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นายบุญเวิน  จําวิเศษ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขาพเจา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  นายบุญเวิน  จําวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขออนุญาตแจงใหที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาไดสอบถามเขามาครับ และขอขอบคุณครับ  
ที่ทานไดติดตามเรื่องทอระบายน้ําท่ีจะแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน
บานแสงอรุณ หมูที่ 13 ขณะนี้ไดนําทอระบายน้ํามาแลว และไดสั่งใหผอ.กองชาง 
ดําเนินการนําทอไปลง ซึ่งพ่ึงสั่งเมื่อเชานี้ครับ เน่ืองจากติดไปดําเนินการที่ภูหนองแสง
อยูซึ่งจะไดเรงไปดําเนินการแกไขใหไมภายในวันนี้ ถาไมทันอาจเปนวันพรุงนี้ครับ
ขอบคณุครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานรองนายกเทศมนตรีฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานสิทธิชัย  พรรคพิง ครับ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสิทธิชัย  พรรคพิง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

นาดี เขต 2 ขอปรกึษาหารือเก่ียวกับเรื่องถนน และตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เห็น
ความสําคัญกับปญหาความเดือดรอนของประชาชน ถนนสายหนาเสนเทศบาลตําบล
นาดีไปสุวรรณคูหา ที่ไดรวมกันไปซอมถนนในชวงที่ผานมาแตตอนนี้ถนนก็เร่ิมพังอีก
แลวซึ่งไมใชถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาดี ก็ไมทราบวาจะแกไข
ปญหาอยางไร ซึ่งกอนที่เราจะดําเนินการซอมถนนผมเห็นรถของอบจ.เขามาซอมถนน
เชนกันแตพอเคาเห็นเราดําเนินการทําแลวเคาก็ไปที่อ่ืนแตตอนน้ีถนนเริ่มพังอีกแลว
ครับ อยากขอใหชวยประสานกับทาง อบจ. อีกคร้ังครับใหเคาชวยมาซอมถนนใหหนอย
เพราะวา ถาทาง อบจ. เขามาดําเนินการใหจะแข็งแรงทนทานกวาที่เราไปทําครับ
ขอบคณุครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานสิทธิชัย  พรรคพิง ครับในสวนของปญหาเร่ืองนี้ตัวผมเองก็ได  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประสานกับทานนายก อบจ. ซึ่งไดรับแจงวาก็รองบเงินอุดหนุนซึ่งตองรอดูวาได

หรือไม ผมก็อยากหารือกับคณะผูบริหารวาขอใหชวยดําเนินการติดตามประสานกับ
อบจ. เพ่ือใหเขาเขามาซอมถนนใหเสนทางสภาเทศบาลก็ยินดีใหความรวมมือถาเรา
จะไปประสานกับอบจ. ผูรับผิดชอบถนนเสนน้ีโดยตรง ซึ่งตามที่เราไดซอมอยูปจจุบัน
นี้ก็เปนงบประมาณของเราเอง ซึ่งก็ถือวาเกินกําลังของเราแลวเพราะแลวก็ซอมแซม
ไปหลายครั้งแลวมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ 
ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทางเราก็ไดประสานกับทาง อบจ. 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี อยูตลอดครับ เก่ียวกับเร่ืองน้ีซึ่งไดรับแจงวาชวงหลังเดือนตุลาคมไปจะไดรับ
งบประมาณมาแกไขอยูครับ เปนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสวนกลางแตตองรอ
งบประมาณซึ่งก็ไดมารวมตรวจสอบถนนรวมกันแลว 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานรองนายกเทศมนตรีฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานสิทธิชัย  พรรคพิง ครับ 
 
 
 


















